

## ข้อกำหนดการใช้งาน

### การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้โดยท่าน

กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ เนื่องจากข้อกำหนดฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราแต่ละท่าน (“ท่าน”) กับบริษัท Pringles International Operations SARL (สาขาสิงคโปร์) (จะเรียกว่า “พริงเกิลส์” หรือ “เรา”)

หากท่านประสงค์จะเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้องยอมรับและตกลงผูกพันตนตามและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ขอความกรุณาท่านอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ท่านตกลงว่าข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ตลอดจนข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องระหว่างท่านกับเรา อาจจัดให้มีหรือจัดทำขึ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดในวันที่ที่ระบุข้างต้นว่าเป็นวันที่มีการ “ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด” เราขอสงวนสิทธิ์และมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ การปรับปรุงข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ ท่านต้องตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ เว้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

### การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

พริงเกิลส์อนุญาตให้ท่าน (ในฐานะผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต) มีสิทธิ์อย่างจำกัด สามารถเพิกถอนได้ และไม่ใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานโดยท่านเองตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้งานเว็บไซต์ของเราที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่เราอนุญาตให้ท่านใช้ตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะส่งผลให้การให้สิทธิ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงทันที

การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจมีข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พริงเกิลส์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า การส่งไม่ผ่าน หรือความเสียหายอื่นที่เกิดจากปัญหาเหล่านั้น หรือจากการไม่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

เรา หรือผู้อนุญาตให้เราใช้สิทธิ์ แล้วแต่กรณี ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ไม่ได้ระบุให้สิทธิ์นั้นไว้อย่างชัดเจน

### เครื่องหมายการค้าและข้อมูลลิขสิทธิ์

ชื่อแบรนด์ สโลแกน ตัวละคร และเครื่องหมายการค้าอื่น รวมถึงแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ Pringles® ทั้งปวง ตลอดจนการส่งเสริมการขาย เป็นของบริษัทยูนิลีฟและ/หรือบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองจากการปลอมและการทำซ้ำในทั่วโลก ตามกฎหมายระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนสนธิสัญญาในเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาทั้งที่เป็นข้อความ เสียง ภาพ และวัสดุหรือองค์ประกอบอื่น เป็นต้น (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เนื้อหาที่แสดงอยู่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะงานที่รวบรวมและ/

หรือประกอบเข้าด้วยกันตามกฎหมายลิขสิทธิ์และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างสรรค์ งานสืบเนื่อง หรือนำเว็บไซต์หรืองานรวบรวมของเราไปเผยแพร่ซ้ำ และ/หรือคัดลอกหรือทำซ้ำเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา ไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือที่อื่นใดเพื่อการทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำต่อไป เว้นแต่จะ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากพริงเกิลส์

นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราหากไม่ได้รับความยินยอม โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากพริงเกิลส์ และตกลงจะปฏิบัติตามข้อความสงวนลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวงที่อยู่บน เว็บไซต์ของเรา

ห้ามท่านแยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามกระทำการอื่นเพื่อให้ทราบรหัสต้น ทางของเว็บไซต์ของเรา โดยไม่เป็นการจำกัดความข้างต้น ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย ขายเป็น หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ของเรา

แม้พริงเกิลส์จะไม่ได้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านโพสต์เนื้อหาไว้ บนส่วนใดของเว็บไซต์ของเราที่ผู้ใช้งานรายอื่นทุกรายสามารถเข้าถึงได้ จะถือว่าท่านให้สิทธิโดยอัตโนมัติ และ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิในการให้สิทธินั้นแก่พริงเกิลส์ตลอดไปอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ ที่ไม่ใช่ สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ชำระเงินครบถ้วนแล้ว และมีผลในทั่วโลก ในการใช้ คัดลอก จัดแสดง แสดง และเผยแพร่ เนื้อหา นั้น และสร้างสรรค์งานรวบรวมและงานสืบเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราหรือ โดยประการอื่น

### **ความเป็นส่วนตัวของท่าน**

เราเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลทั้งหมดที่เราอาจเก็บรวบรวมทางเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้บังคับของ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่

### **การกระทำของท่าน**

เท่าที่เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้ท่านโพสต์ ส่งอีเมล หรือจัดให้มีเนื้อหาโดยประการอื่น ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ โพสต์ ส่งอีเมล หรือจัดให้มีเนื้อหาโดยประการอื่นที่เป็นเนื้อหาที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของผู้อื่น และท่านไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง จากบุคคลนั้น
- แสดงตนว่าท่านเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงพนักงานของพริงเกิลส์ ซึ่งไม่ใช่ความจริง หรือกล่าว อ้างข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยประการอื่นว่าท่านมีความเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือนิติบุคคลหนึ่ง ๆ
- ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นที่สามารถถือกรรมสิทธิ์ได้ ของผู้อื่น หรือเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิจัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือตามความสัมพันธ์ที่อาศัย ความไว้นื้อเชื่อใจแก่กัน
- ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นการข่มขู่ รังแก คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง หรือลามกอนาจาร
- เป็นการคุกคาม ทำให้ด้อยค่า ทำให้เกิดความอับอาย หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลใดเนื่องจากศาสนา เพศ เพศวิถี เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อายุ หรือความพิการ

- เป็นการโฆษณาหรือมีเนื้อหาชักจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใด หรือมีลิงก์ไปยังบริการหรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการในทางการค้า
- มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ
- รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของเราตามปกติด้วยการส่งเนื้อหาปริมาณมาก หรือดำเนินการโดยประการอื่นอันส่งผลในทางลดต่อความสามารถของผู้ใช้งานรายอื่นในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
- ใช้ที่อยู่อีเมลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้หัวข้อจดหมายปลอม หรือปลอมแปลงข้อมูลระบุโดยประการอื่นอันเป็นการหลอกลวงที่มาของเนื้อหาที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือ
- เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ หรือถือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ท่านมีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ๑ ทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นต่อท่าน ฟริงเกิลส์ หรือบุคคลอื่นใด จากการที่ท่านส่งข้อมูลใด ๆ ไว้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ฟริงเกิลส์สงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่โพสต์หรือลบเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งฟริงเกิลส์มีความเห็นตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าไม่สามารถยอมรับได้ ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ โดยที่ฟริงเกิลส์ไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

### **การร้องเรียนกรณีละเมิด**

หากเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของฟริงเกิลส์ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาแจ้งตัวแทนของเราทางอีเมล โดยใช้ระบบการส่งอีเมลในหน้า "ติดต่อเรา" บนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อได้รับแจ้งกรณีที่ท่านร้องเรียนว่าเป็นการละเมิด ฟริงเกิลส์จะทำการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตามความเหมาะสม

การร้องเรียนกรณีละเมิดต้องมีรายละเอียดดังนี้ (ก) ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจ (ข) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ท่านเชื่อว่าถูกละเมิด (ค) วัสดุที่ท่านเชื่อว่าละเมิดงานนั้นและควรลบออกจากเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้เราทราบว่าวัสดุนั้นอยู่ส่วนใดของเว็บไซต์ (ง) ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้เราสามารถติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ (หากมี) ที่อยู่อีเมล (จ) ข้อความที่ท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้วัสดุในลักษณะตามที่ท่านร้องเรียนนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย และ (ฉ) ข้อความว่าข้อมูลที่ท่านร้องเรียนนี้ถูกต้องและท่านทราบว่าการแจ้งข้อความเท็จมีโทษตามกฎหมาย และข้อความว่าท่านมีอำนาจในการกระทำการในนามเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ร้องเรียนซึ่งแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์อาจต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลบหรือปิดกั้นวัสดุนั้น ค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความ

### **บัญชีสมาชิก**

บางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจสามารถเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ลงทะเบียนบัญชีเว็บไซต์แล้วเท่านั้น เมื่อท่านลงทะเบียน จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อฟริงเกิลส์ว่า (ก) ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่ฟริงเกิลส์ในขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และ (ข) ท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

ท่านตกลงว่า ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้งานลงทะเบียน ท่านจะคงให้มีไว้และปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านทันทีเมื่อจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอยู่เสมอ

ท่านจะรับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นแก่เราและ/หรือผู้ให้บริการของเราหรือผู้อื่น เนื่องจากการที่ท่านให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านหรือข้อมูลอื่นที่ท่านส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ท่านรับทราบที่ท่านมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษารหัสผ่านบัญชีของท่านไว้เป็นความลับ และท่าน (ไม่ใช่เรา) ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีหรือเข้าถึงเนื้อหาของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงว่าจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากบัญชีของท่านถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

### **ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาชีพ**

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูล หรืออาจมีการอ้างถึงหรือแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ เช่น การแพทย์ และเรื่องสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จัดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และความบันเทิงเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำแผนการรักษา ผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการใด ๆ การใช้ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาของบุคลากรทางการแพทย์หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อมูลทางวิชาชีพมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ข้อมูลบางส่วนจึงอาจเป็นข้อมูลเก่า

ท่านตกลงว่าท่านมีความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออาศัยข้อมูลทางวิชาชีพใด ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าพริงเกิลส์ รวมถึงซัพพลายเออร์ของพริงเกิลส์ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าประเภทใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรืออาศัยข้อมูลทางวิชาชีพเหล่านี้

### **ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลภายนอก**

เว็บไซต์นี้อาจจัดให้มีการเข้าถึงไปยังเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไป พริงเกิลส์ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านตกลงว่าท่านมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินเนื้อหาดังกล่าว และท่านมีความเสี่ยงทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออาศัยเนื้อหาเหล่านั้น ท่านมีความรับผิดชอบในการอ่าน ยอมรับ และปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การจัดให้มีลิงก์ไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอกไม่ได้แสดงว่าพริงเกิลส์ให้การรับรองเนื้อหานั้น นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าพริงเกิลส์ไม่ต้องรับผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าประเภทใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรืออาศัยเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลภายนอก

### **ข้อจำกัดการรับประกันและความรับผิด**

เว็บไซต์นี้ (รวมถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์) จัดให้ตามสภาพที่เป็นและเท่าที่มีพร้อม โดยไม่มีการให้การรับประกันหรือเป็นการสร้างเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไป ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิด

พริงเกิลส์ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา พริงเกิลส์และบริษัทในเครือ ตลอดจนกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้สืบทอด ผู้รับโอนสิทธิ ตัวแทน หรือผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับ (i) ความเสียหายทางตรงที่มีมูลค่าเกินไปกว่า USD100 หรือจำนวนที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินบาทไทย หรือ (ii) ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายตามสัญญา หรือค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าขาดรายได้หรือค่าขาดกำไร ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาหรือเว็บไซต์ พริงเกิลส์อาจทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงไว้บนเว็บไซต์ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า พริงเกิลส์ไม่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์

### **การชดใช้ความเสียหาย**

ท่านตกลงจะชดใช้ความเสียหายและดำเนินการให้พริงเกิลส์และบริษัทในเครือ ตลอดจนกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้สืบทอด ผู้รับโอนสิทธิ ตัวแทน หรือผู้ให้บริการ ไม่ต้องได้รับความเสียหายจากสิทธิเรียกร้องหรือการเรียกร้องใด ๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควรและค่าธรรมเนียมศาล ของบุคคลภายนอกที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่ท่านส่ง โพสต์ หรือจัดให้มีขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของเราโดยท่าน การทำผิดข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้โดยท่าน การทำผิดคำรับรองและคำรับประกันใด ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้โดยท่าน หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดโดยท่าน

### **ข้อเสนอ**

ข้อเสนอทั้งปวงบนเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ซึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว หากข้อเสนอใดเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อเสนอเหล่านั้นจะตกเป็นโมฆะ

### **การส่งข้อมูลให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอ**

หากท่านส่งแนวคิด รูปเขียน สูตรอาหาร ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นในท่านเองเดียวกันให้แก่พริงเกิลส์ ไม่ว่าจะทางเว็บไซต์หรือโดยประการอื่น ท่านทำการส่งข้อมูลนั้นโดยไม่คาดหวังให้เรารักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ และไม่คาดหวังว่าท่านจะมีส่วนได้เสียในฐานะเจ้าของเนื้อหาที่ท่านส่ง ท่านตกลงว่าเนื้อหาที่ท่านส่งให้เรา จะตกเป็นทรัพย์สินของพริงเกิลส์ทันที นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่าเนื้อหาที่ท่านส่งมาอาจถูกใช้หรือพัฒนาโดยหรือในนามของพริงเกิลส์หรือบริษัทในเครือโดยที่เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ต่อท่าน

### **เรื่องทั่วไป**

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับพริงเกิลส์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยท่าน และมีผลลบล้างข้อตกลงใด ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ระหว่างท่านกับพริงเกิลส์ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพริงเกิลส์อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมาย ท่านและพริงเกิลส์ตกลงว่าศาลแห่งสิงคโปร์เป็นศาลที่มีเขตอำนาจ แต่ไม่ใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว การที่พริงเกิลส์ไม่ใช้หรือบังคับสิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ในหนังสือฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว หากศาลที่มีเขตอำนาจตัดสินให้ข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลดำเนินการให้ข้อกำหนดนั้นมีผลตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามที่แสดงอยู่ในข้อกำหนดนั้น และให้ถือว่าข้อกำหนดข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีผลบังคับต่อไปโดยสมบูรณ์